

ว่ากันว่า ความน่าสนใจของการเลือกปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) คนใหม่ที่จะมาแทน น.พ.มงคล ณ สงขลา ที่เกษียณอายุราชการป็นี่ ไม่ได้อยู่ที่ว่า "ตัวเก็งเป็นใครบ้าง?" เพราะตัวเก็งที่มีอยู่ตั้งแต่ น.พ.วินัย วิริยะกิจจา อธิบดีกรมสุขภาพ นายภักดี โพธิศิริ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีกรมอนามัย น.พ.สมทรง วัชรนำ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ หรือ น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ก็ตาม ไม่มีใครสักคนที่โดดเด่นพอที่จะถูกขึ้นมาแข่งขันให้ข้าราชการ สธ. จับฉั้ว เชื้อกันอย่างสุดใจ เรียกว่าเป็นยุคที่ สธ. เกิดสูญญาคาศของคนที่ คนที่มีภาวะผู้นำที่แหลมคม บรรวาทกาสน สธ. ขณะนี้หยอหยง เป็นโรคซึมเศร้ากันทั้งกระทรวง ใครจะมาเป็นปลัดก็เป็นไปได้อะเนื่องจาก ตัวเก็งทั้งหมดเป็นของที่มีตำแหน่งทั้งสิ้น!

น.พ.วินัย เหลืออายุราชการอีกปีเดียว เป็นคนที่ชอบวิสัยทัศน์ได้แก่คนคนหนึ่ง เคยเสนอให้อดีต นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ตรวจสุขภาพจิตมาแล้ว

นายภักดี เป็นเก๊สักร แรกๆ ก็มาแรงอยู่ แต่มาเสียคะแนนเนื่องจากการคว่ำตำแหน่งประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม(อก.) ที่ไม่สนองนโยบายปฏิรูป อก. และผลิตรายด้านไว้รอเสดสีให้ทันใจฝ่ายการเมือง แม้จะเป็นคนที่คม ชัด และลึก แต่ก็ยังอ่อนประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลและงานในภูมิภาค

น.พ.วัลลภ ความจริงน่าจะเป็คู่แข่งที่สูสีกับ น.พ.วินัยที่สุด แต่มาเสียรั้งโดนสมัย นายครทัพพะรังสี อดีต รว.สธ. นายภักดี น.พ.วัลลภเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อก. เพิ่ม

ปลัด สธ.คนใหม่? ไม่สำคัญเท่าสุตารัตน์คิดอย่างไร?



เดิม แต่ผลสอบของชุด น.พ.วัลลภกลับแย้งผลสอบสวนชุดอื่นๆ และความรู้สึกของชาวบ้านมาก จนนายภักดีต้องส่งเรื่องกลับไปให้สอบสวนใหม่ ภาพ น.พ.วัลลภเสียตั้งแต่ต้นมา ทำให้ น.พ.วัลลภกลัวว่า "ไม่ชอบเป็นปลัด" จากนั้นก็ไม่สนใจอีกเลยว่าฝ่ายการเมืองจะทำอะไร ไม่ท้อไม่ย่อ ไม่เดินตาม จนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ น.พ.วัลลภก็ยังเพิกเฉยต่อโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคอีก

น.พ.สมทรงแม้จะเป็นคนคนแค่มิซนักคิดหลัง ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยาฆ่าฝูงแพ่งกว่าปกติ 12 ล้านบาทในกรมที่ตนเองรับผิดชอบ

ซอบ สุดท้าย น.พ.วิชัย สร้างศัตรูรอบทิศ เพิกถอนยาพินิลไปรพาในรามีนหรือพิพิ้อออกจากยาหวัดสูตรผสม รื้อระบบการขึ้นทะเบียนยาใหม่ทะเลาะกับสหรัฐอเมริกา ทูบหม้อข้าวบวิทย์เยอะมาก จนมีข่าวว่าบริษัทยาสงขันให้ น.พ.วิชัยหลุดจากเก้าอี้เสขฯ อย.มานานแล้ว หัวแข็ง ไม่ใช่ผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำที่ดีไ้เด่น

เพราะฉะนั้น ใครจะมาเป็นปลัด สธ.คนใหม่อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนัก สำคัญที่ "สุตารัตน์ เกยุราพันธุ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีวิสัย

เลือกคนขึ้นมาอย่างไร ไร้ร่างหากที่นำสนใจแล้ว

เพราะ "สุตารัตน์" เป็นคนที่สร้างภาพมาตลอด จะไม่ยอมให้มีข่าวลือเกิดขึ้นกับตัวเองแม้จะเล็กน้อยก็ตาม ตั้งแต่เข้ามาเป็น รว.สธ. ข้าราชการ สธ.ที่ขบขำจากกรณีทุจริตยาได้สมานแผลจนคนคนสะเทือนไปแล้ว "สุตารัตน์" ก็ยังพยายามสร้างสถานการณ์และพูดเสมอจนติดปากว่า "ข้าราชการแตกแยก โจมตี เฉลี่ยชนก้าอื่กันเอง" เป็นการลดทอนค่าของข้าราชการประจำลงไป และตัวตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมา

ไล่สิ่งเหลือการพูด ดังแค่กรณีไปราชการต่างประเทศแล้วต่อนามาคือว่า "หมิ่นตัวหัวรอก" กรณีการลดโทษเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 34 จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแพ่งผ่าน อก. ที่ตนเองมีสิทธิออกเสียงโหวตสองครั้งก็ไม่ยอมใช้สิทธิเสีย ปล่อยเรื่องให้จบลงดีดๆ หรือกรณีที่อยู่ประจำสัมพันธ์ในโครงการ 30 บาท พิมพ์ชื่อ สธ.ภาษาอังกฤษผิดจนความหมายเพี้ยน เป็นที่ขบขันของชาวบ้าน "สุตารัตน์" โชนให้ข้าราชการหมด อ้างว่าเหตุทั้งหมดเกิดขึ้น เพราะ "ข้าราชการเกลียดข่ากนเอง และดีการการเมืองเป็นเหตุ"

ใครเป็นเหยื่อโครงการนี้?

หาก "สุตารัตน์" ดังนี้จะทำโครงการ 30 บาท และปฏิรูประบบสุขภาพจริงๆ การเลือกปลัด สธ.คนใหม่นี้ละเป็นด่านสำคัญด้วยดีมีอ วัตถุประสงค์ที่ชัดว่ารัฐมนตรีเอง เนื่องจากโครงการ 30 บาท โหดและหินอย่างยิ่งตอนนี้ยังไม่เห็นปัญหาแน่ เพราะ 6 จังหวัดที่นำร่องวันที่ 1 เมษายนนั้นเป็นการสร้างภาพว่าทำโครงการนี้จริง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการหรือวิทำงานของคนในพื้นที่เลย แอมงบให้อีกเกือบ 500 ล้านบาท ส่วนอีก 15 จังหวัดที่นำร่องเพิ่มวันที่ 1 มิถุนายน เงินที่ไหลไปในพื้นที่ที่ไม่รวมเงินเดือน แอมเทเงินให้อีกก่อนนอกเหนือจากงบประมาณปกติ การ

นำร่องทั้งสองระยะจึงบอกไม่ได้ว่าโรงพยาบาลจะอยู่รอดหรือไม่ ถ้ามีการปฏิรูปการเงินการคลังจริงๆ

ปีแรกหรือไปถึงเดือนสิงหาคม 2545 โครงการ 30 บาทไม่มีปัญหาแน่ เพราะยังมีทุนเก่าเหลือโครงการอยู่ แต่ปลายปีที่ 2 โครงการนี้ออกอากาศแน่ เพราะขาดเงินในระบบไปกว่า 20,000 ล้านบาท โหนดจะต้องกระจายอำนาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอีก(ฝ่ายด้านที่การบ้านหน้ามือ)

เพราะฉะนั้น ปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ท้าทายที่ "สุตารัตน์" แต่ท้าทายไปถึง "พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรี มากว่าคิดอย่างไร เลือกคนทำงานอย่างไร?

จะเลือกคนเพื่อสร้างภาพลบความขัดแย้งใน สธ. หรือจะเลือกคนเข้ามาทำงาน

ปลัด สธ.คนใหม่ จะต้องกล้าล้มระบบ ออกแบบระบบใหม่จุดบกพร่องน้อยที่สุด กล่าวออกมาความจริงให้ประชาชนรู้สถานการณ์การเงินการคลังและระบบสุขภาพของไทยเป็นอย่างไร และที่ละเอียดอ่อนที่สุดจะสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับนักการเมืองอย่างไร ให้จุดเป้าหมายคือ รักษาผลประโยชน์ระยะยาวของชาติ มิใช่ผลประโยชน์ระยะยาวของรัฐบาลนี้เท่านั้น

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา "สุตารัตน์" ให้อธิบดีทุกกรมเขียนวิสัยทัศน์การทำงาน ไม่ยอมเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้บ้าง ไม่เป็นไร แต่ถ้เลือกใครขึ้นมาแล้วช่วยบอกด้วยว่าคนนั้นมิวิสัยทัศน์คิดอย่างไรจึงเลือกเข้ามาทำงาน

แต่อย่าทู่ "สุตารัตน์" มีวิสัยคิดอย่างไร?

ฐิตินบ โคมลนินิ she_jang@hotmail.com